

Số: 148 /PGDDĐT-GDTrH

Bến Cát, ngày 22 tháng 4 năm 2020

V/v tích cực triển khai các hình thức dạy-
học trong thời gian nghỉ học để phòng,
chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở

Thực hiện Công văn số 629/SGDDĐT-GDTrHTX ngày 21/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tích cực triển khai các hình thức dạy-học trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Tiếp tục thực hiện Công văn số 99/PGDDĐT-GDTrH ngày 17/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường các hình thức dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 117/PGDDĐT-GDTrH ngày 31/3/2020 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 120/PGDDĐT-GDTrH ngày 03/4/2020 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020;

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo ***"Tạm dừng đến trường, không dừng việc học"***. Để tiếp tục triển khai thực hiện việc dạy - học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, Phòng GDĐT yêu cầu các trường trung học cơ sở tích cực triển khai thực hiện những nội dung sau:

- Chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch dạy-học phù hợp nhất để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông với nội dung tinh giản ở học kỳ 2 năm học 2019-2020 do Bộ GDĐT ban hành, đảm bảo tiến độ hoàn thành chương trình theo khung thời gian năm học. Tăng cường công tác quản lý, xây dựng thời khóa biểu hợp lý, cụ thể, linh hoạt và khoa học, tuyệt đối không chuyển đổi cơ học các tiết dạy trên lớp thành các tiết dạy trực tuyến với thời lượng tương đương mà buổi học phải linh hoạt, thời gian phù hợp; khuyến khích giáo viên dạy theo chủ đề và cùng hợp tác nhóm giáo viên để thực hiện.

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, phổ biến các hình thức dạy-học trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, giúp mọi đối tượng học sinh được tiếp tục học tập; để gia đình học sinh hợp tác với giáo viên và có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ học sinh thực hiện quá trình học tập ở nhà. Với những học sinh thật sự không có điều kiện học tập ở nhà, ngoài hình thức cung cấp tài liệu hướng dẫn học tập chi tiết bằng bản in giấy, nhà trường có thể bố trí máy tính để số ít học sinh này đến học tại trường trong điều kiện đảm bảo an toàn, an tâm cho học sinh và đảm bảo các quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

hiện nay.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 117/PGDDĐT-GDTrH ngày 31/3/2020 của Phòng GDĐT.

- Thường xuyên rà soát, thống kê chính xác số đối tượng học sinh không tiếp tục tham gia học tập để có giải pháp phù hợp, kịp thời.

- Hiệu trưởng tích cực chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn đến giáo viên các hình thức dạy-học trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, giúp mọi đối tượng học sinh được tiếp tục học tập có chất lượng, hiệu quả và có giải pháp tập huấn, hỗ trợ giáo viên các kỹ năng ứng dụng phần mềm dạy học trực tuyến trong dạy học.

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và các văn bản đã hướng dẫn, chỉ đạo của ngành. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Phòng GDĐT qua bộ phận chuyên môn để được hướng dẫn giải quyết kịp thời. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- TP, các PTP;
- Lưu: VT, GDTrH.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Phú Hải